

## แนวปฏิบัติ OECD และ การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

ชุมชนของคุณหรือสิ่งแวดล้อมได้รับอันตรายจากการพัฒนาเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือพลังงานหมุนเวียนของบริษัททั้งในอดีตหรือปัจจุบัน หรือเคยได้รับอันตรายจากการดำเนินธุรกิจ (เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำจนเกินขอบเขต) ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหามากขึ้นในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่? แนวปฏิบัติ OECD อาจช่วยให้คุณต่อสู้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

## แนวปฏิบัติ OECD กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมอย่างไรบ้าง

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมหมายถึงการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการหมุนเวียนของทรัพยากรและมีสีเขียว ผ่านแนวทางที่ยุติธรรมและเป็นธรรม ให้การดูแลคนงานและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชุมชนเนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนผ่าน

แนวปฏิบัตินี้อ้างอิงถึงความตกลงปารีสที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

แนวปฏิบัตินี้คาดหวังว่าบริษัทจะแก้ไขอันตรายทางสังคม

ทั้งในระหว่างการเปลี่ยนผ่านเพื่อถอยห่างจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

รวมทั้งการนำต้นแบบอุตสาหกรรมที่เขียวกว่าเดิมมาใช้ คุณสามารถใช้แนวปฏิบัติ OECD เพื่อเรียกร้องให้บริษัท

- เปลี่ยนผ่านจากการพัฒนาและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือถอยห่างจากการปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยสุด
- จำแนกและแก้ไขอันตราย รวมทั้งอันตรายที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนงานและชุมชน พร้อมกับเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือการปฏิบัติอย่างอื่นที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รวมถึงการถอนตัวจากกิจการอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการดูแลคนงานที่อาจต้องตกงาน และชุมชนที่ได้รับอันตรายจากมลพิษหรือความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม
- จำแนกและหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมของคนงานและชุมชน เมื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ต้นแบบอุตสาหกรรมที่เป็นสีเขียวมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและผลิตภัณฑ์อย่างอื่นในลักษณะที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
- ร่วมมืออย่างจริงจังกับคนงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
- ดูแลให้มีการอบรมและเพิ่มทักษะคนงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
- หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่บั่นทอนการปรับตัวด้านสภาพภูมิอากาศ และความยั่งยืนของชุมชน คนงาน และระบบนิเวศ

## สิ่งที่ควรปรับปรุงของแนวปฏิบัติ OECD ว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม

แนวปฏิบัติ OECD ไม่ได้นิยามคำว่า “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” และได้อ้างอิงถึงคำนี้ในบริบทของความตกลงปารีส ซึ่งได้เน้นอย่างแคบ ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของคนงาน ความคาดหวังของแนวปฏิบัตินี้ต่อบริษัท ยังคงอยู่ต่ำกว่าความต้องการของภาคประชาสังคม ยกตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัตินี้ไม่ได้เรียกร้องอย่างชัดเจนให้บริษัทเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การเคารพสิทธิมนุษยชนในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน หรือการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่าน แนวปฏิบัตินี้ยังไม่ส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

เพื่อรับมือกับความคลุมเครือของเนื้อหา ภาคประชาสังคมควรอ้างอิงเนื้อหาในบทอื่น ๆ ของแนวปฏิบัตินี้ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยที่สุด การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเยียวยาอันตราย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังโดยรวมของแนวปฏิบัติที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ในแง่การประกันให้เกิดการเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียม ภาคประชาสังคมควรอ้างอิงถึงความคาดหวังระดับสากลที่มีการพัฒนาขึ้นในประเด็นนี้ และควรตั้งข้อสังเกตว่าแนวปฏิบัตินี้กระตุ้นให้บริษัทดำเนินงานตามการปฏิบัติที่ดีที่สุด

## แนวปฏิบัติ OECD คืออะไร?

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอย่างรอบด้านของ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (แนวปฏิบัติ OECD) เป็นข้อเสนอแนะของรัฐบาลสำหรับบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติ OECD

กำหนดมาตรฐานที่ไม่มีผลบังคับใช้เพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญต่อชุมชน รวมทั้งสิทธิมนุษยชน สิทธิของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม และยังครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ รวมทั้งการทุจริตและภาษีอากร

รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD ต้องจัดตั้งกลไกรับข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ศาลที่เรียกว่า ศูนย์ติดต่อประสานงานแห่งชาติเพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติ และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นอันตราย แนวปฏิบัตินี้กำหนดมาตรฐานที่ดีสำหรับบริษัททุกแห่ง แต่บริษัทที่อาจถูกร้องเรียนจะต้องเป็นบริษัทในสองประเภทที่มีการดำเนินงานข้ามพรมแดนดังนี้

1. บริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD
2. บริษัทข้ามชาติที่ดำเนินงานในประเทศที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD

## แนวปฏิบัติ OECD มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ภาคประชาสังคมสามารถใช้แนวปฏิบัตินี้เพื่อ

- สร้างจิตสำนึกในชุมชนเกี่ยวกับมาตรฐานของบริษัท
- เปรียบเทียบบริษัทเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- ยื่นข้อร้องเรียนเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
- รณรงค์กดดันให้มีกฎหมายและนโยบายที่เข้มแข็ง เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อของบริษัท

## เกี่ยวกับ OECD Watch

OECD Watch เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับโลกที่มีสมาชิกกว่า 130 หน่วยงานในกว่า 50 ประเทศ เราเน้นการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พนักงาน และเอ็นจีโอ เพื่อให้สามารถใช้แนวปฏิบัติ OECD

เพื่อประกันให้การดำเนินธุรกิจเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและโลก  
และเพื่อให้มีการตรวจสอบบริษัทในแง่อันตรายที่เกิดขึ้นจากพวกเขาทั่วโลก OECD  
Watch ช่วยเหลือชุมชนและเอ็นจีโอในการยื่นข้อร้องเรียน  
และเข้าร่วมในการรณรงค์กดดันรัฐบาลและบริษัท  
เรายังทำงานวิจัยและรณรงค์กดดันด้านนโยบายกับ OECD และแต่ละประเทศ  
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นผลมากขึ้น  
และเพื่อให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นระหว่างแนวปฏิบัติกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ  
ของบริษัท หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา